

Số: /BC-SKHCHN

Đồng Tháp, ngày tháng 5 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả công tác đối ngoại 06 tháng năm 2020 và phương hướng 06 tháng cuối năm 2020**

Thực hiện Công văn số 927/VPUBND-KT ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc báo cáo công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau:

#### **I. Tình hình chung, bối cảnh chung**

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện rà soát và báo cáo kịp thời nội dung về cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân đến từ (hoặc đi qua), trở về từ quốc gia, vùng lãnh thổ và các khu vực đang có dịch bệnh không để lây lan trong cộng đồng.

#### **II. Kết quả triển khai các hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2020**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Sở Khoa học và Công nghệ luôn đảm bảo thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 46/UBND-ĐN ngày 04/3/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trong thời gian dịch bệnh Covid-19.

##### **1. Kết quả thực hiện đoàn ra**

- Từ 01/10/2019 đến 30/4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có 02 lượt cán bộ, công chức được cử tham gia đoàn công tác tại Hàn Quốc và Cộng hòa nhân dân Trung hoa. Tuy nhiên, trường hợp đi công tác tại Hàn Quốc không

thực hiện do thời gian diễn ra chuyển công tác trùng lịch học lớp quốc phòng an ninh đối tượng 01 của cán bộ được cử tham gia đoàn công tác. (kèm phụ lục 1)

- Công tác quản lý hồ sơ, trình phê duyệt nhân sự, thẩm định chính trị cán bộ đi nước ngoài, việc đi nước ngoài đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý được thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

- Cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước về việc đi nước ngoài và các quy định của nước đến, không bị lôi kéo, mua chuộc của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và trở về nước đúng thời gian cho phép, báo cáo kết quả chuyến đi đúng quy định.

## **2. Kết quả thực hiện đoàn vào**

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ không có tiếp đoàn liên quan đến nước ngoài vào làm việc so với cùng kỳ năm 2019 không tăng không giảm.

## **3. Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế**

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ không có hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương.

## **II. Phương hướng công tác đối ngoại 06 tháng cuối năm 2020**

Tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ đoàn ra, đoàn vào, cử cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài công tác, học tập hoặc tham quan du lịch đúng quy định pháp luật và phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Tỉnh hoặc có ý kiến của Sở Ngoại vụ.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp tốt với các sở, ngành có liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Trên đây là báo cáo công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng công tác đối ngoại 06 tháng cuối năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ, kính gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp./.

### **Nơi nhận :**

- UBND Tỉnh;
- Sở Ngoại vụ;
- Lưu: VT, VP(H).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Huỳnh Văn Quân**

**Phụ lục 1**

**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐOÀN RA 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

(Kèm theo Báo cáo số ../BC-SKHCVN ngày... tháng 5 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ)

TT	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Đến nước	Đối tác làm việc	Nội dung hoạt động	Số người	Thời gian thực hiện	Nguồn Kinh phí	Đoàn trong KH	Ghi chú
1.1	Nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm	Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Hàn Quốc	Tập đoàn Sam Sung	Tìm hiểu về triết lý, chiến lược kinh doanh, cơ chế tuyển chọn, đào tạo, sử dụng nhân tài của Tập đoàn Sam Sung; tìm hiểu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Chính phủ số và vận dụng mô hình quản trị trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm áp dụng vào thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý của Việt Nam.	01 Huỳnh Minh Tuấn	Từ ngày 30/9/2019 đến 08/10/2019	Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đài thọ	Quyết định số 197/QĐ-UBND-NN ngày 04/9/2020	Không Thực hiện chuyển đi (Công văn số 579/UBND-KT ngày 27/9/2019)

TT	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Đến nước	Đối tác làm việc	Nội dung hoạt động	Số người	Thời gian thực hiện	Nguồn Kinh phí	Đoàn trong KH	Ghi chú
2.	Tham gia Khóa đào tạo về công nghệ	Cục Ứng dụng và Phát triển Khoa học và Công nghệ	Trung Quốc	Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây	Hiện trạng xu hướng phát triển nhu cầu rau của Trung Quốc; hiện trạng sản xuất hoa bèn vừng; sản xuất trái cây miền nam-Trung Quốc; xây dựng và ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn công nghệ sản xuất nông nghiệp; ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc chất lượng nông sản; chia sẻ về sự phát triển nông thôn tỉnh Quảng Tây và sự liên hệ đối với Việt Nam.	01 Nguyễn Hồng Thăng	Từ ngày 16/9/2019 đến 25/9/2019	Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây đài thọ	Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 04/9/2019	